

ประวัติความเป็นมา หลวงพ่อปิ่น

ในสมัยที่ หลวงพ่อปิ่น ได้รับสมณศักดิ์นามว่า พระครูสังคมนิต สถานะเดิม ชื่อนั้น เกิดปีมะเมีย พ.ศ. 2376 บิดาไม่ปรากฏนาม มีพี่น้องร่วมอุทร 3 คน เกิดในหมู่ บ้านเลขที่ 1 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นเด็กที่มีอุปนิสัยดี มีเมตตาฝึกฝนหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และชอบที่จะติดตามบิดามารดาไปทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้บิดาของเด็กชายปิ่นจึงได้นำเด็กชายนั้นไปบรรพชา เป็นสามเณรอยู่ที่วัดพิบูลโสภณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาหาความรู้ในคำสอนพระพุทธศาสนาและ วิทยาคมในด้านต่างๆ จนเมื่ออายุได้ 20 ปี หลวงพ่อนั้นก็ได้รับการอุปสมบทที่วัดพิบูลโสภณ หลังจากบวชเป็นพระ และจำพรรษาอยู่ที่วัดพิบูลโสภณ เป็นเวลา 5 พรรษา หลวงพ่อปิ่น ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พิบูลโสภณ หลวงพ่อปิ่นท่านมีอุปนิสัยชอบการเดินธุดงค์ ครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั้นเดินธุดงค์มาทางภาคเหนือกับคณะ ของท่าน และได้หยุดพักที่ป่าตาลในสมัยนั้น ซึ่งห่างจากหมู่บ้านพอประมาณ มีสภาพเป็นป่าดงดิบมีสัตว์นานาชนิด อยู่มากมายโดยเฉพาะเสือโคร่งมีแหล่งที่อยู่ อาศัยที่บริเวณป่าตาล เมื่อชาวบ้านทราบข่าวพระธุดงค์ มาปักกลดอยู่ที่ ป่าตาล บ้านเนินกุ่ม ต่างก็ชักชวนนำอาหารมาถวายแต่คณะพระธุดงค์และชาวบ้านได้กราบนิมนต์หลวงพ่อนั้นกับ คณะของท่านให้มาปักกลดในหมู่บ้านและแจ้งเจตนาความหวังดี ในความปลอดภัยกับท่านและคณะของท่าน เพราะว่าที่ป่าตาลแห่งนี้คณะธุดงค์ต้องจบชีวิตมาแล้วหลายรูปต่อหลายรูปเพราะเสือโคร่งนั่นเอง เมื่อชาวบ้านบอก ให้ทราบดังนั้นแล้วหลวงพ่อนั้นก็ไม่ว่าอะไร และยังตอบกับชาวบ้านพวกนั้นไปว่า อันธรรมาชาติของชีวิตไม่ว่าชีวิต ของคนหรือ ชีวิตของสัตว์ก็ตามก็ต้องรักชีวิตของตัวเองทั้งนั้น แต่ถ้าเราไม่ไปทำลายชีวิตเขา เขาก็ไม่มาทำลายชีวิต ของเรา เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นทราบเจตนาจากหลวงพ่อนั้นและคณะของท่านดังนั้น ต่างก็ลาหลวงพ่อนั้นกับคณะ ของท่านกลับหมู่บ้านพอตอนเช้าพวกชาวบ้านก็นำอาหารมาถวายแต่หลวงพ่อนั้นและคณะของท่านอีกเพื่อจะดูว่า หลวงพ่อนั้นและคณะของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า และพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็ต้องตกใจที่ยังเห็นหลวงพ่อนั้น และคณะ ของท่านยังมีชีวิตอยู่ครบเหมือนเดิม ชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็โจษขานต่อกันว่าหลวงพ่อนั้นและคณะของท่านคงจะมีดี อย่างแน่นอน ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้กราบนิมนต์หลวงพ่อนั้นให้ช่วยสร้างวัด หลวงพ่อนั้นท่านรู้สึกถึงความมีศรัทธา ของชาวบ้านเหล่านั้น ท่านจึงตอบรับปากที่จะสร้างวัดให้ ด้วยความดีและบารมีของหลวงพ่อนั้น วัดเนินกุ่ม จึงมี ความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้ (หมายเหตุ) หลวงพ่อนั้น ท่านได้สร้างวัดไว้ถึง 3 วัดในสามจังหวัด คือ

1. วัดพิบูลโสภณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วัดเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
3. วัดสี่ร้อย จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งแต่ละวัดนั้นมีรูปหล่อของหลวงพ่อบ้านให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชาทั้งสามวัดเหมือนกัน หนังสือประวัติ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงหลวงพ่อบ้าน ว่าหลวงพ่อบ้านเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อปาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนอาจหาอ่านได้ในประวัติของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคทำเนียบเจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม